



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

ผู้จัดการรายวัน 14 ตุลาคม 2557 หน้า 23

capital@astvmanager.com

# TPOLYมั่นใจรายได้

## แตะ3.4พันล.

### “รัฐ-เอกชน”ลงทุน

### ก่อสร้างอัดดันBacklogพุ่ง

ASTVผู้จัดการรายวัน - ไทยโพลีคอนกรีต งานเข้าเพียบ หลังสถานการณ์การเมืองนิ่ง ลูกค้าภาครัฐ-เอกชน เริ่มกลับมาเดินหน้าลงทุนก่อสร้าง “ไชยณรงค์ จันทร์พลึงศรี” มั่นใจรายได้รวมปี 57แตะ 3.4 พันล้านบาท เผยในช่วงไตรมาส 3 ปี 57 ตุนงานในมือ 2.5 พันล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 4 เตรียมเซ็นสัญญา เพิ่มต่อเนื่อง คาดดัน Backlog ทะลุ 4.8 พันล้านบาท ล่าสุดได้งานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลค่ากว่า 698 ล้านบาท พร้อมดัน “ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง” เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในสิ้นปีนี้

นายไชยณรงค์ จันทร์พลึงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย ความเชื่อมั่นการบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว และรัฐบาลประกาศเดินหน้าลงทุนก่อสร้าง ส่งผลให้งานในมือของบริษัทเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง จากที่ในช่วงก่อนหน้านั้นภาครัฐบาล และเอกชนชะลอการลงทุน เนื่องจากไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงไตรมาส 3/2557 งานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าจะจนถึงสิ้นปีนี้ งานในมือจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,800 ล้านบาท และคาดว่าจะรายได้รวมในปีนี้จะอยู่ที่ 3,400 ล้านบาท ตามเป้าล่าสุด บริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มูลค่างาน 698.50 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 900 วัน และอยู่ระหว่างการยืนยันการจ้าง (ROI) มูลค่า 420 ล้านบาท และภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เตรียมทำสัญญาการก่อสร้างมูลค่า 300-400 ล้านบาท เพิ่มเติม

“แนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลัง งานก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาก หลังจากอันยาวนาน ไม้ว่าจะเป็นงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทำให้เรามั่นใจว่าแนวโน้มรายได้รวมทั้งปีน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3,400 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้รวมในปีนี้จะมาจากธุรกิจก่อสร้างประมาณ 3,000 ล้านบาท ธุรกิจโรงไฟฟ้าประมาณ 200 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 200 ล้านบาท”

บาทนายไชยณรงค์ กล่าว สำหรับแผนการนำบริษัท บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทลูก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ความคืบหน้าล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปี 57 จะสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ■